



แอร์เอเชียบินตรงปฐมฤกษ์ ดานัง สู่กรุงเทพฯ แล้ว

โปรโมชั่นเริ่มต้น **1,090 บาทต่อเที่ยว*** ส่งเสริมท่องเที่ยวลงทุน

ดานัง 9 มิถุนายน 2560- แอร์เอเชีย สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสกายแทร็กซ์ 8 ปีซ้อน เปิดบินตรงทุกวันเที่ยวบินแรก จากดานังสู่กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทยแล้ววันนี้ (9 มิถุนายน 2560) พร้อมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มอบโปรโมชั่นบินประหยัดราคาเริ่มต้นที่ 1,090 บาทต่อเที่ยว จองได้ตั้งแต่วันที่- 18 มิถุนายน 2560 สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2560 ถึง 14 มกราคม 2561 ทุกช่องทางจำหน่าย และ www.airasia.com บินตรงเวลา สู่ท่าอากาศยานดอนเมือง สะดวกสู่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเชื่อมต่อสู่เส้นทางหลากหลายทั่วประเทศไทย

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชียซึ่งเดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ FD 636 กรุงเทพฯ-ดานัง และแถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางบินใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันนี้ (9 มิถุนายน 2560) กล่าวว่า ไทยแอร์เอเชียรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้บินเชื่อมต่อจากดานัง สู่กรุงเทพฯ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวดานัง ถือเป็นครั้งแรกที่สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เปิดให้บริการสู่จุดหมายที่ 3 ในประเทศเดียวกัน โดยการเปิดเส้นทางบินครั้งนี้ ทำให้เรามีเส้นทางบินครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ของเวียดนาม ซึ่งเรามองว่าการเปิดเส้นทางบินของแอร์เอเชียในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นทั้งภาคการท่องเที่ยว และการค้าการลงทุนระหว่างกันได้อย่างดี

“เราจัดโปรโมชั่นในโอกาสเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ดานัง-กรุงเทพฯ ในราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 1,090 บาทต่อเที่ยวจองได้ตั้งแต่วันที่-18 มิถุนายน 2560 สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2560 ถึง 14 มกราคม 2561 ทุกช่องทางจำหน่าย และwww.airasia.com ซึ่งเชื่อว่าจะถูกใจทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย เพราะเส้นทางบินตรงครั้งนี้จะตอบโจทย์ทั้งเรื่องการประหยัดเวลาและค่าเดินทางไปพร้อมๆ กัน และเราจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติบินเข้ามาเที่ยวและทำธุรกิจการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสเป็นส่วนเล็กๆ ผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำหรับทั้งสองประเทศ”

ปัจจุบันกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียได้เปิดบริการบินตรงจากประเทศเวียดนามสู่กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) ใน 2 เส้นทางบินคือ ฮานอย-



FOR IMMEDIATE RELEASE

กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบินต่อวัน และ โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ 3 เที่ยวบินต่อวัน รวมทั้งเส้นทางบินตรง ดานัง-กัวลาลัมเปอร์ (แอร์เอเชียมาเลเซีย เที่ยวบิน AK) ซึ่งเพิ่มความถี่บินจาก 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็นบินตรงทุกวันเมื่อเดือนธันวาคม 2559 และเป็น 10 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมและการได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากชาวเวียดนาม โดยมีอัตราขนส่งผู้โดยสาร(Load Factor) สูงอยู่ที่ 80-85% ต่อเนื่อง

ทั้งนี้การเปิดเส้นทางบินดานัง-กรุงเทพฯ ครั้งนี้ จะเป็นการเสริมเครือข่ายบินที่เข้มแข็งขึ้น และอำนวยความสะดวกสำหรับชาวเวียดนามและไทย โดยเรายืนยันในคุณภาพบริการแบบ “บินคุ้ม คุณภาพครบ” คือ ราคาประหยัด ตรงต่อเวลา ใส่ใจความปลอดภัย พร้อมเชื่อมสะดวกสู่หลากหลายปลายทางมากขึ้น

ตารางบินเส้นทางกรุงเทพฯ (DMK) - ดานัง (DAD) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เที่ยวบิน	จาก	สู่	ออก	ถึง	ความถี่
FD 636	DMK	DAD	10:10 น.	11:30 น.	ทุกวัน
FD 637	DAD	DMK	12:00 น.	13:20	ทุกวัน

*ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริการเสริม และค่า processing fee สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิตและชาร์จ์การ์ด และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สายการบินฯ กำหนด

คำบรรยายได้ภาพ

แถวหน้า (คนที่ 3 จากซ้าย - คนที่ 7 จากซ้าย)

นายวิโรจน์ ผายเมืองสูง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม, Mr. Nguyễn Bá Quân - รองผู้อำนวยการ สนามบินนานาชาติดานัง, ดร. วิไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชีย ใต้และแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย Mr. Nguyen Xuan Binh รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองดานัง และคุณวิชชนิ กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเดินทางและต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ-ดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งให้บริการบินตรงทุกวันแล้วตั้งแต่วันที่(9 มิถุนายน 2560) เป็นต้นไป

Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE



สอบถามเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายการบินแอร์เอเชีย

ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ

nuttawutj@airasia.com